

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ12 เดือน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน  ความเสี่ยงที่พบ หลักสูตรถูกปิด	หลักสูตรถูกปิด	1. ประธานหลักสูตรจัดทำ แผนกำกับติดตาม ความก้าวหน้าของนิสิต 2. รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการประจำ คณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ทุก ๆ 3 เดือน	ในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่จบ การศึกษา จำนวน 120 คน จาก จำนวนทั้งหมด 232 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.72	-	-	1. รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ 3. ประธาน หลักสูตร
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน  ความเสี่ยงที่พบ หลักสูตรถูกปิด	จำนวนบทความวิจัยใน วารสารระดับนานาชาติ ของอาจารย์มีจำนวนน้อย	1. จัดฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนและ นำเสนอผลงานในระดับ นานาชาติ 2. ประสานงานกับ อาจารย์ในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษให้เป็น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ในการใช้ภาษาสำนวนที่ เหมาะสม	ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ขอ ทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน 8 คน และคณะได้จัดกิจกรรมการจัดการ ความรู้ (KM) ในหัวข้อ การขอทุน สนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานทาง วิชาการระดับนานาชาติใน ต่างประเทศ	-	-	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านความเสี่ยงอื่นๆ ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ความเสี่ยงที่พบ ทรัพย์สินสูญหาย	ทรัพย์สินสูญหาย	1. ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมดูแลบุคคลที่เข้าออกอาคารของคณะศึกษาศาสตร์ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มีส่วนร่วมช่วยดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร	คณะศึกษาศาสตร์ได้เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดรอบคณะ จำนวน 3 เครื่อง และติดตั้งกล้องใหม่ทดแทนกล้องเดิม จำนวน 13 เครื่อง และได้เพิ่มมาตรการควบคุมบุคคลภายนอกเข้า-ออกอาคาร โดยการให้แสงบัตรเข้า-ออกอาคาร	-	-	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในที่ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2562  
เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบวาระพิจารณาที่ 1

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2562